

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1085/UBND-KT

Sơn La, ngày 29 tháng 3 năm 2022

V/v mời tham gia triển lãm
Festival trái cây và sản phẩm
OCOP Việt Nam năm 2022
tại tỉnh Sơn La

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ; tạo điều kiện để tỉnh Sơn La nói riêng, các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nói chung tham gia quảng bá những sản phẩm, giới thiệu thành tựu, tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, tích cực góp sức cùng với cả nước phục hồi, ổn định kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Được sự nhất trí của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức **“Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La”**, dự kiến chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 15/05 đến ngày 19/05/2022 tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Festival bao gồm chuỗi sự kiện với nhiều nội dung đa dạng, phong phú với quy mô hơn 500 gian hàng, là điều kiện để quảng bá những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh và năng lực cạnh tranh trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng đến với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế; là môi trường thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, tăng cường hoạt động liên kết, xúc tiến đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hợp tác, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền, góp phần đáp ứng yêu cầu phục hồi kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Với mục tiêu, ý nghĩa đặc biệt của **“Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La”**, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trân trọng kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương tham gia triển lãm tại chuỗi các sự kiện. Tỉnh Sơn La và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bố trí mỗi tỉnh **02 gian tiêu chuẩn** để các tỉnh, thành phố trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây và sản phẩm OCOP, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đề nghị các tỉnh, thành phố cử các cơ quan, đơn vị làm đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức chuỗi sự kiện trong công tác phối hợp thực hiện các nội dung chương trình tại Festival (*đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại, người phụ trách...*). Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Đồng chí Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La (ĐT 0987.936.769); đồng chí Hà Như Huệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sơn La (ĐT 0982.768.235); đồng chí Phùng Mạnh Hiệp - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (0904.167.101).

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự tham gia của các tỉnh, thành phố để chuỗi các sự kiện **“Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La”** được tổ chức thành công tốt đẹp.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo./. *SB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, các tỉnh, thành phố;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Công Thương.
- Hội Nông dân tỉnh.
- Lưu VT, Phú 15b.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quốc Khánh